
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก 
ครั้งที่ 5/2566  

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมอ้ึงฮวด โรงพยาบาลบ้านนา               

อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
............................................ 

ผู้เข้าประชุม  
  1. นางอรรัตน์ จันทร์เพ็ญ 
  2. ร.ท.หญิง กมลชนก คชศิริ 
  3. นายสวุรรณ  เพ็ชรรุ่ง 
 
  4. นางสาวศรีสุรางค์  ดวงประเสริฐ 
  5. นางสาวสุนีย ์ พลภาณุมาศ  
  6. นางรำพึง  นุ่มสารพัดนึก 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก                               ประธาน 
แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา รักษาการในตำแหน่ง 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข) 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
(ด้านบริการทางวิชาการ) 

  7. นายพัฒนะ วิชกูล 
  8. นายสายัณห์  เรืองกิตติกุล 
  9. นายบุญเลิศ คะหาวงษ์ 
10. นายฐาปกรณ์ พรประภาศักดิ์ 
11. นายสามารถ วงษ์ปาน 
12. นายวีระ  กิตติวิทยากุล 

แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายก 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลองครักษ์ 
แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพลี 
แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนา 
สาธารณสุขอำเภอองครักษ์ 
สาธารณสุขอำเภอบ้านนา 

13. นายวีรชัย  ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ 
14. นางทวีพร เจริญจิตร์ 
15. นางรัชนี  โถทอง 

สาธารณสุขอำเภอเมืองนครนายก 
สาธารณสุขอำเภอปากพลี 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

16. นายสัญญา  กิตติสุนทโรภาศ 
17. นางสาวอาภัสรี  บัวประดิษฐ์ 
18. นางจุฬาลักษณ์ บุญมีรัตนโยธิน 
19. นางอุษณีษ์ อิสระเสนารักษ์ 
20. นางอัญชลี  งามผิว 
21. นายภุชเคนธ์  ทองสุข 
22. นายสมบัติ  พรหมณ ี
23. นายไพโรจน์ กวินเลิศวัฒนา 
24. นายสุมิตรชัย คำเขาแดง 
25. นายสุวัจน ์ บุญยืน 
26. นางสาวนภาพร  พิมพาลัย 

 

 

 

 

แทน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
แทน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข    กรรมการและเลขานุการ 
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน                                    ผูช้่วยเลขานุการ 
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ผู้ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น 

  1. นายจักรพันธ์ จินตนาพากานนท์ 
  2. ผศ.นพ.ฐิติณัฐ ดิลกหัตถการ 
   

  3. นายศุภกฤษณ์ จัยสิทธิ์ 

 

 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก 
ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก  

ผู้เข้าร่วมประชุม  

   1. นายวัจรินทร์  จุลวงษ์     ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
 2. นางสาวปรารถนา ซิ่งเถียรตระกูล     นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 3. นางเตือนใจ จำปาแดง     นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 4. นางสาวจรรยา เสนอใจ     นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
    5. นายจรัล กองจันดา                        นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
    6. นายจิรยุทธ  พวงพยอม                   นักวชิาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
    7. นางสาวอภิญญา  บำรุงสุข                นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
  8. นางสาวอารีรัตน์  ศรีวรรณ 
  9. นายอนุสรณ์ กฤติวงศ์ไพศาล 
10. นางสาวศรีวรรณ  อินทร  
11. นางสาวนีรชา  หาญวงษ์     

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักวิชาการสาธารณสุข 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 

วาระก่อนประชุม :  1. สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 (รายละเอียดตามเอกสารวาระการประชุม หัวข้อที่ 1.1) 
              1. ขอให้ทุกจั งหวัดปรับแผนการติดตั้ ง Solar rooftop ดำเนินการแล้ว เสร็จภายใน
ปีงบประมาณ 2566  
   ประธาน : ขอให้โรงพยาบาลนครนายก มีการติดตามการดำเนินงานการติดตั้ง Solar rooftop 
   2. รถ Ambulance ขอให้มีการวางแผนการเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์ประหยัดพลังงานหรือสภาพแวดล้อม 
  3. ขอให้วางแผน Service Blueprint คน เงิน ของ ให้มีประสิทธิภาพ 
  4. เขตสุขภาพที่ 4 ขาด แพทย์สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency medicine physician : EP) 
ขอให้ทุกโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 4 ช่วยกันชักชวนแพทย์ใช้ทุน ปี 1 เรียน และสร้างบรรยากาศอยากท่ีจะอยู่
ปฏิบัติงานภายในเขตสุขภาพที่ 4 หลังจากเรียนจบ 
  5. ประเด็นการจัดตั้งระบบบริการสุขภาพช่องปาก (Oral Health Service Plan) พบว่าคิวในการ
นั ด อุดฟันในการบริการทั นตกรรมของเขตสุขภาพที่  4  ใช้ เวลาในการนั ด เฉลี่ ยประมาณ  3 .9  เดื อน                        
ซึ่งผู้ตรวจราชการ ฯ ได้เสนอแนวทางปฏิบัติขอให้หัวหน้ากลุ่มทันตกรรม เป็นผู้จัดการเพ่ือสื่อสารกับ ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาล หรือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ในการจัดการให้บริการ ซึ่งพบว่าโรงพยาบาลปากพลี จังหวัด
นครนายก สามารถพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปากได้ดี 
 
 



- 3 - 
 
  6. จากการประชุมสรุปผลการตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
รอบที่ 1 ตัวชี้วัดส่วนใหญผ่่านไปได้ด้วยดี ยกเว้นประเด็นการลดป่วย ลดตาย และความมั่นคงด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 4 
พบข้อมูลผู้ป่วยโรคหัวใจมากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ 
  ประธาน : ขอให้มีการทบทวนหาประเด็นปัญหา เพ่ือปิด GAP ให้ได้ และพัฒนา Service Plan ให้ตรงจุด 
  7. Service Plan สาขาทารกแรกเกิด พบว่าอัตราตายสูงเป็นลำดับที่ 6 ของเขตตรวจราชการ 
มอบประธาน Service Plan เขตสุขภาพ 4 วิเคราะห์ว่าทําไมจึงเสียชีวิตจำนวนมากเพราะอะไร ทั้งนี้ ในระดับจังหวัด
ขอให้วิเคราะห์ด้วย สาเหตุเพราะอะไรเปรียบเทียบกับจังหวัดอ่ืน หรือเขตอ่ืนๆ ที่ผลงานดี และขอให้ Service Plan  
สาขาหัวใจและหลอดเลือด ทำการวิเคราะห์เช่นเดียวกัน 
  8. Service Plan ความดันโลหิตและเบาหวาน พบว่าการคัดกรองผลงานของเขตสุขภาพที่ 4 ต่ำ
ฝากติดตาม เพราะทุกอย่างจะสัมพันธ์กัน Service Plan  ปฐมภูมิ Service Plan  Stork และ Service Plan  NCD 
  9. Service Plan มะเร็งลําไส้ใหญ่และลําไส้ตรง : ขอให้ทุกจังหวัดติดตามผลงานในการทำ       
Fist Test ซึ่งพบว่าทำได้ตํ่ากว่าเป้าหมาย และขอให้ทุกโรงพยาบาลติดตามการดำเนินการ เรื่อง Rapid screening 
Hepatitis C  ว่าผลงานได้เพ่ิมขึ้นหรือไม่ ผู้ป่วยที่พบว่าป่วยได้รับยาจำนวนเท่าไรแล้ว 
  10. การบริหารตำแหน่งว่าง 
  10.1 การบริหารอัตราว่างข้าราชการเขตสุขภาพที่  4 เป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ 4               
ในระดับเขตอยู่ที่ร้อยละ 7.84 จังหวัดนครนายกยังมีตำแหน่งวา่ง 104 ตำแหน่ง ต้องลดให้เหลือ 56 อัตรา  จะผ่านเกณฑ์ร้อยละ 4 
  10.2 การบริหารตำแหน่ งว่ างสายงานแพทย์  ทันตแพทย์  ของจั งหวัดนครนายก                    
มีตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข เปิดรับย้าย/โอน 2 รอบ ยังไม่มีผู้สมัคร 
  10.3 แนวทางการจัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการ  
    ปี 2566 – 2567 
  - จัดสรรคืนส่วนราชการเดิมทั้งหมด 
  - ไม่เพ่ิมกรอบใหม ่

 - ชะลอการทดแทนอัตราว่าง ด้วยกรอบอัตรากําลัง พนักงานราชการ                        
 ปี 2568 - 2570  
              - อ.ก.พ. จัดสรรอัตราว่างตามขนาดส่วนราชการ 

  - ตำแหน่งบริหารและอํานวยการ คืนทั้งหมด 100 % 
  - ตำแหน่งวิชาการและทั่วไป 
   1) คืนทันที เพ่ือบริหารต่อเนื่อง 60 % 
  2) ยุบ และทดแทนด้วย พรก. 15% 
         3) เสนอ อ.ก.พ. เกลี่ย 25 % 
  11. งานประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 4 “บูรณาการเทคโนโลยีสุขภาพดิจิทัลเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น” Digital health technology integrated for better quality of life จัดระหว่างวันที่  23-24 สิ งหาคม 2566          
ณ โรงแรมกรุงศรีริ เวอร์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมประกอบด้วย การนําเสนอด้วยการบรรยาย               
(Oral Presentation) นําเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation) และพิธีมอบเกียรติบัตรผู้นําเสนอผลงานวิชาการ 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 เรื่องจากการประชุมกรมการจังหวัดนครนายก (รายละเอียดตามเอกสารวาระการประชุม หัวข้อที่ 1.2) 
  1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดได้จัดทำประกาศเกียรติคุณมอบให้แก่ผู้กล้าที่ลงช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยทางน้ำ จำนวน 4 ราย ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ขอความร่วมมือหากมีหน่วยงานจะสนับสนุน หรือมอบประกาศให้ 
  2. ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ขอบคุณ กกต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ทำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย จ.นครนายก มีประชาชนมาใช้สิทธิ์ ร้อยละ 82.6 เป็นลำดับที่ 6 ของประเทศ 
  3. การออกจังหวัดเคลื่อนที่ ขอให้หัวหน้าส่วนราชการออกด้วยกัน ถ้าไม่ติดภารกิจ ขอให้หัวหน้า
ส่วนราชการลงพ้ืนที่ให้มาก จากนี้ไปราชการต้องปรับตัว ราชการจะมีการปฏิรูปการทำงาน 
  4 . ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ดฯ ขอความร่ วมมื อหน่ วยงานทุ กแห่ งให้ เจ้ าหน้ าที่ ทุ กท่ าน                    
และครอบครัว เข้าข้อมูลTHAID ภายใน 14 มิ.ย.66 เป้าหมายประชาชนจังหวัดนครนายกเข้าข้อมูลครบ 100 %     
ในเดือนมิถุนายน 2566 
  ประธาน : ขอให้บุคลากรในหน่วยงานภายใต้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายกทุกหน่วยงาน 
ลงทะเบียนใช้ APP: THAID โดยมอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ สำนักงานสาธารณสุขเป็นผู้ติดตามการดำเนินงาน 
  5. สรุปผลการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2566 ณ 19 พฤษภาคม 2566 ภาพรวม
เบิกจ่ายเป็นอันดับที่ 64 ของประเทศ งบประจำลำดับที่ 72 งบลงทุน อันดับที่ 43 สำหรับ สสจ.นครนายก เบิกจ่าย
งบลงทุนผ่านเกณฑ์ แต่งบประจำยังไม่ผ่านเกณฑ์ ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่าย 
  6. สำนักงาน กศน.จังหวัด,กศน.อำเภอ, และกศน.ตำบลเปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานส่งเสริม        
การเรียนรู้จังหวัด ,ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ และศูนย์การเรียนรู้ตำบล 
  7. การจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจภายในจังหวัดนครนายก           
มีกีฬา 3 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล วอลเล่ย์บอลหญิง และเปตองทีมชาย/หญิง โดยแบ่งเป็นทีมกระทรวง ยกเว้น เปตอง 
ส่งเป็นหน่วยงาน รับสมัครวันนี้ถึง 16 มิย.66 และเริ่มแข่งขัน วันที่ 28 มิย.66 ถ้วยรางวัลได้รับการสนับสนุนจาก 
ผวจ.,รอง ผวจ. และเหล่ากาชาดจังหวัด 
  8. สถานีอุตุนิยมวิทยานครนายก แจ้งว่าเข้าสู่ฤดูฝนวันที่ 22 พค.66จนถึงกลางเดือนตุลาคม 
ปริมาณฝนปีนี้จะน้อยกว่าปี 2565 ประมาณ 5% จะมีฝนทิ้งช่วงกลางเดือนมิย.-กค.66 ขอให้หน่วยงานรายงาน  
และให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็ว 
  9. งานพิธีในเดือนมิถุนายนมี 2 งาน วันเสาร์ที่ 3 มิย. 66วันเฉลิมพระราชินี และงานวิสาขบูชา       
วันศุกร์ที่ 9 มิย.66 พิธีถวายสักการะวันพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล 
 10. กําหนดการประชุมกรมการจังหวัดครั้งต่อไป วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 
 ประธาน : กำหนดการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลจังหวัดนครนายก ในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

   เรื่องจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก    
 1. แผนการพัฒนาจังหวัดนครนายก 20 ปี (พ.ศ.2566 -2585) มีการจัดทำแผน           
การดำเนินงาน จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่  1 เป็นการรับฟังข้อเสนอ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566              
เป็นการเสนอแผนการดำเนินงานที่สำคัญของจังหวัด จำนวน 3 แผน คือ 1) การพัฒนาเมืองแห่งสุขภาพและเมืองน่าอยู่ 
(เป็นประเด็นที่เกี่ยวของกับ สสจ.นย.) 2) การพัฒนาเศรษฐกิจเน้นธุรกิจ Wellness พัฒนาภาคการเกษตรการ
บริหารจัดการน้ำ ประสิทธิภาพระบบราชการ 3 ) พัฒนาคน เน้นเป้าหมายตั้งศูนย์พัฒนาทักษะชีวิต คือ          
ด้านอารมณ์และการใช้เวลาว่าง และความม่ันคงทางการเงินของประชาชน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีการ
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พิจารณาเลือก 3 แผนข้างต้น ประกอบด้วย 3 แผนย่อย คือ แผนย่อยที่ 1 Wellness City เมืองแห่งสุขภาพ    
และเมืองน่ าอยู่  กำหนดประเด็น และตัวชี้ วัด  ขับ เคลื่อนด้วย Health Literacy ประกอบด้วย Aging ,          
อาหารปลอดภัย (อย.น้อย) , Lifestyle medicine , ภัยสุขภาพ (เช่น จังหวัดนครนายกเป็นเมืองท่องเที่ยวทางน้ำ 
อาจจะเร่งดำเนินการผู้ก่อการดี)   
 แผนย่อยที่ 2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์สุขภาพ (อย.น้อย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อาหารปลอดภัย) และการท่องเที่ยว(ผู้ก่อการดี) 
 แผนย่อยที่ 3 พัฒนาคน มีประเด็นเกี่ยวกับ To Be Number 1 , บุหรี่ , Teenage pregnancy , Aging 
 สำหรับแผนยุทธศาสตร์ที่  1  ประกอบด้วย 3 แผนย่อยข้างต้นมีประเด็นที่ สำคั ญ               
ซึ่งจังหวัดนครนายก มีคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ที่ครบวาระมีการเปลี่ยนแปลงคณะทำงาน จึงขอ     
เชิญนายอำเภอบ้านนา ,นางบุษบา ใจกล้า อดีตรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก,นายวีระ  กิตติวิทยากุล
สาธารณสุขอำเภอบ้านนา ,นางรำพึง นุ่มสารพัดนึก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก, นายบุญยิ่ง ปิกตะหลก 
อสม. เพ่ือเป็นทีมขับเคลื่อน Health Literacy บางพ้ืนที่มีปัญหามิติด้านสุขภาพต่างกัน ซึ่งบางพ้ืนที่มิติปัญหา
อาหารสุขภาพอาหารปลอดภัย บางพ้ืนที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับผู้ก่อการดี เน้นประเด็นที่สามารถตอบโจทย์พ้ืนที่นั้นๆ 
โดยให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) เป็นกองหนุน ที่สำคัญให้ Health Literacy เป็นการทำงานที่เป็นทีมใหญ่ขึ้น 
 แผนที่ 2 แผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทอล (ขอให้ร่วมกันคิดอาจจะมีการประชุมหารือร่วมกันอีกครั้ง 
เนื่องจากอาจจะสามารถยื่นแผนร่วมกับ กบจ.ได้อีก) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  
   - smart farmer 
     - ส่งเสริมดิจิทัลให้แรงงานและผู้ประกอบการ 
      - ส่งเสริมเยาวชนให้มีทักษะดิจิทัล พัฒนากำลังคนภาครัฐด้านดิจิทัล และ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ด้านดิจิทัล 
     - Smart City  
 2. กําหนดการประชุมกวป.ครั้งที่ 6/2566 วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 28 เมษายน 2566 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา 

                        ผู้อํานวยการโรงพยาบาลบ้านนา (รายละเอียดตามเอกสารวาระการประชุม หัวข้อที่ 3.8) 
 - ความก้าวหน้าการพัฒนาโรงพยาบาล EMS : Smart Environment Modernization  

Smart Service พัฒนา Digital Health ในโรงพยาบาล โดยพัฒนา IPD Paperless เป็น 1 ในโครงการในการ
พัฒนาให้เป็น Smart Service : Smart IPD , Smart Queue , Smart HR ลดการใช้กระดาษและลดค่าใช้จ่าย   
ต่อปี ซึ่งจะพัฒนาใน OPD และ Back Office ต่อไป 
 ประธาน : ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีแผนตรวจเยี่ยมจังหวัดนครนายก ประธานได้กำหนด
พ้ืนที่การตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลชุมชนเป็นโรงพยาบาลบ้านนา และหารือโรงพยาบาลนครนายก จะนำเสนอ
ประเด็น Service Plan ด้วยหรือไม่ขอให้ปรึกษาร่วมกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายกประเด็นนี้ครั้ง         
ซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะตรวจเยี่ยมสถานที่ในโรงพยาบาลและบ้านพัก ซึ่งเบื้องต้นยังไม่ได้กำหนดวันที่
ชัดเจน จึงขอให้โรงพยาบาลนครนายก และโรงพยาบาลบ้านนาจัดเตรียมข้อมูลและพ้ืนที่ให้พร้อม 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 สาธารณสุขอำเภอบ้านนา (รายละเอียดตามเอกสารวาระการประชุม หัวข้อที่ 3.9)  
 - อำเภอบ้านนา จะทำโครงการสุขภาพดี วิถีพุทธ โดยจะนำเสนอในทิศทางผู้ป่วย NCDs        
ที่จะลดการใช้ยาได้หรือไม่ใช้ยา ซึ่งใน 13 จังหวัดสามารถทำได้ ความสำเร็จ คือ คนไข้และครอบครัว โดยจะนำ   
3 หมอ มาสนับสนุนการดำเนินการได้อย่างไร เพ่ือนำไปพัฒนา พร้อมทั้งได้ให้ผู้แทนได้นำเสนอโครงการสร้าง
สุขภาพดี วิถีใหม่วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกให้ที่ประชุมทราบ 
 ประธาน  : ขอชื่ นชม ทำได้ค่ อนข้ างดี และโดดเด่น เห็ น เป็ นรูปธรรม  เป็ น  1  ใน  5                
ของระดับประเทศ โดยสามารถต่อยอดในประเด็น Lifestyle Medicine สอดคล้องกับวิถีชีวิต เช่น แผนไทย      
โดยให้คนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ อาหารส่งเสริมสุขภาพ การรับประทานอาหารเป็นยา ในคนไข้เบาหวาน
ความดันโลหิตสูงเพ่ือให้เกิดการควบคุมระดับน้ำตาลและความดันโลหิตที่ดีขึ้น และเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยการ
ใช้นาฬิกาชีวิตเป็นเรื่องของ Lifestyle ซึ่งจะมีวิทยากรจาก มศว. แผนตะวันตกอาจจะต้องมาปรับให้เป็นแผน
ตะวันออก และการเริ่มจากกลุ่มเสี่ยงเพ่ือไม่ให้กลายเป็นกลุ่มป่วย ทำให้ลดโอกาสการเป็น Stroke , STEMI ได้ 
เสนอให้ทำเป็นเรื่องเดียวกัน Lifestyle , แผนไทย , อาหารปลอดภัยความคู่ไปให้สอดคล้องกับเมืองน่าอยู่         
โดยบูรณาการการทำงานจะทำให้มีภาคีเครือข่ายร่วมกันดำเนินงานมากขึ้น โดยให้นายอำเภอบ้านนาเข้ามา        
มีส่วนร่วม และได้ซักถามถึงกลุ่มเป้าหมายมุ่งเน้นไปที่กลุ่มใดบ้าง 
 สาธารณสุขอำเภอบ้านนา: กลุ่มผู้ป่วยรายใหม่เบาหวาน และ Stroke โดยเน้นในกลุ่มเสี่ยงและ
ที่สำคัญคือความเข้าใจของบุคคลในครอบครัว มุ่งเน้นเพ่ือลดการใช้ยา ซึ่งในวันที่  9 มิ.ย. 2566 มีการประชุม
ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านนา (คณะทำงาน) ซึ่งอยากให้โรงพยาบาลเข้ามามีส่วนร่วม และเป็นผู้นำ 
 ประธาน : จากการประชุมการทำแผนต้นปี มีการให้นโยบายการลดการใช้ยาในกลุ่มผู้ป่วย 
NCD ให้นำมาดำเนินการร่วมกับ Lifestyle Medicine และ แผนไทย โดยจะต้องมีการหารือร่วมกันในประเด็น 
การวางรูปแบบ ,กำหนดทีมทำงาน และวิชาการจะเชิญอาจารย์  มศว.มาเป็นวิทยากรระดับจังหวัด                 
พร้อมทั้งให้โรงพยาบาลนครนายกเป็นเจ้าภาพจัดประชุม และขอให้ทาง CUP อำเภอบ้านนาดำเนินการหารือ
ร่วมกันอีกครั้ง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 สาธารณสุขอำเภอองครักษ์ ร่วมกับกลุ่มกฎหมาย สสจ.นย. 
 - เมื่อวันที่  29 พ.ค. 2566 ได้เกิดเหตุการณ์ดินสไลด์บริเวณที่ พัก รพ.สต.บ้านประตูน้ำ         
บางสมบูรณ์ จากการที่ชลประทานก่อสร้างประตูน้ำบางสมบูรณ์เพ่ือเป็นที่ระบายน้ำในสถานการณ์น้ำท่ วม           
และในวันที่ 30 พ.ค. 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอองรักษ์ ได้แจ้งให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
นครนายกทราบ พร้อมทั้งได้ทำหนังสือแจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ผ่านกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ               
และได้ขอสนับสนุนผู้ที่ เกี่ยวข้องคือนิติกร สสจ.นครนายก และโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก            
เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยช่างผู้ควบคุม และวิศวกรที่ก่อสร้างได้เข้ามาหาสาเหตุการณ์ดินสไลด์บริเวณที่พัก  
ร่วมด้วย โดยสาเหตุมาจากการก่อสร้างประตูน้ำบางสมบูรณ์จริง ส่วนรายละเอียดขอให้นิติกร สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดได้ชี้แจงการตรวจสอบให้ที่ประชุมฯทราบ 
 หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย : ได้เข้าร่วมตรวจสอบและพบว่าเกิดจากการการก่อสร้างประตูน้ำ        
บางสมบูรณ์ มีทรัพย์สินเกิดความเสียหายค่อนข้างเยอะ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนของผู้รับผิดชอบจึงได้จัดทำ MOU 
รับทราบความเสียหายที่เกิดจากการก่อสร้างของผู้รับผิดชอบโครงการและผู้รับเหมาโดยในส่วนของข้อกฎหมาย
จะต้องมีการติดตามเพ่ือให้ชดใช้ค่าเสียหาย คาดการณ์ไม่ได้ว่าจะได้รับการซ่อมแซมในช่วงไหน ซึ่งจะต้องติดตาม
และขอความช่วยเหลือกรมชลประทานให้ติดตามผู้รับเหมารับใช้ความเสียหายในครั้งนี้ และจะทำหนังสือรายงาน
ไปที่กระทรวงฯ อีกครั้ง 
 ประธาน : ขอให้เร่งจัดทำรายงานเบื้องต้นเพ่ือแจ้งข้อมูลให้ผู้บริหารกระทรวงฯ ทราบ            
ซึ่งประธานได้แจ้งให้ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 4 ทราบเบื้องต้นตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. 2566 แล้ว  และการทำ 
MOU ร่วมได้ลงนามรับสภาพหนี้เรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่ 
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 หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย ความชัดเจนของค่าเสียหายยังไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขได้ แต่ผู้รับเหมา
และผู้รับผิดชอบโครงการรับทราบถึงความเสียหาย โดยมีลายลักษณ์อักษร รับทราบและมีการลงนามพร้อมที่จะรับใช้
ความเสียหายในครั้งนี้แล้ว 
 ประธาน : แบบรายงาน DCIR ยังไม่ได้ดำเนินการ จะต้องมีการรายงานความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินหรือความเสียหายอ่ืนๆ ภายใน 24 ชั่วโมงให้ผู้บริหารทราบเบื้องต้นและแนบรายละเอียดรายงานไปยัง       
ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 4  และรายงานไปยังกระทรวงสาธารณสุขต่อไปเพ่ือให้ได้รับการช่วยเหลือแก้ไข 
 สาธารณสุขอำเภอองครักษ:์ ส่งหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรส่งไป สสจ.นครนายก เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถพักอาศัยได้ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (รายละเอียดตามเอกสารวาระการประชุม หัวข้อที่ 3.10) 
 1. การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ 2566  
   - แจ้งกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานฯ ระหว่างวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2566 
   - ตัดข้อมูลผลการดำเนินงานฯ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 
 2. รายงานความก้าวหน้าการใช้โปรแกรม Smart Office  
   - ขอความร่วมมือ รพท , รพช, สสอ.,รพ.รร.จปร,รพ.ศูนย์การแพทย์มศวฯ เข้าร่วม     
การใช้โปรแกรม Smart Office 
   - ขอเชิญประชุมการใช้งานระบบ Smart Office ในวันที่ 6 มิ.ย. 2566 โดยนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดนครนายก ได้กำหนดให้วันที่ 16 มิ.ย. 2566 เป็นวันเริ่มใช้งานระบบ Smart Office          
 สาธารณสุขอำเภอบ้านนา: รพ.สต. สามารถใช้โปรแกรม Smart Office  ได้หรือไม ่
 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข : รพ.สต. สามารถใช้โปรแกรม Smart Office ได ้
 ผู้แทน ผอ.รพ.นครนายก : จะดำเนินการให้สอดคล้องกับทางจังหวัด และได้สั่งการในที่ประชุม
ของโรงพยาบาลนครนายกเรียบร้อยแล้ว 
 ประธาน : ในวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ขอเชิญผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วมรับประทานอาหารเย็น
กับผู้ตรวจราชการฯ และในวันที่  29 มิถุนายน 2566 ขอเชิญท่านผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วมฟังสรุปผล            
การตรวจราชการฯ และในส่วนของโปรแกรม Smart Office ขอให้ทุกหน่วยงานใช้งานไปพร้อมกัน และขอชื่นชม
การนำเสนอของ รพ.บ้านนา และขอเชิญชวนท่านผู้บริหารเดินชมพ้ืนที่โรงพยาบาลบ้านนาหลังจากเลิกประชุมฯ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
  กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ(รายละเอียดตามเอกสารวาระการประชุม หัวข้อที่ 3.11.1) 
  - รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
  ประธาน : เปลี่ยนแปลงระบบรายงานแล้วมีผลรายงานที่ลดลง แสดงให้เห็นผลชี้วัดที่ค่อนข้าง
ลำบาก สำหรับโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษตอนนี้ไม่เจอเป็นกลุ่มก้อน เลยไม่มีประวัติในการสอบสวนโรค 
ซึ่งท่านผู้ตรวจราชการฯ ให้ข้อคิดในเรื่องการรับประทานน้ำแข็ง พบว่าทำให้เกิดอาการท้องเสียค่อนข้างบ่อย     

มติที่ประชุม  รับทราบ   

  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ (รายละเอียดตามเอกสารวาระการประชุม หัวข้อที่ 3.12.1) 
  - ผลการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ & ก้าวท้าใจ“Season 5”  
 - ผลการดำเนินงานคัดกรองผู้สูงอายุ ปี 2566 
 - การเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 4 
  - การขับเคลื่อนเมืองที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุ จังหวัดนครนายก  
  - แผนการประเมินรับรองมาตรฐานสถานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน 
(YFHS) และมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ (RHD) 
  - การขับเคลื่อนกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 5 

มติที่ประชุม  รับทราบ   
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กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด 
1. กองทุน To Bo Number One (รายละเอียดตามเอกสารวาระการประชุม หัวข้อที่ 3.14.1) 

      - กำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบกองทุน TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครนายก    
ในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

2. โครงการแสงนําใจไทยทั้งชาติ 2 (รายละเอียดตามเอกสารวาระการประชุม หัวข้อที่ 3.14.2) 
    - เปิดรับสมัคร วันที่ 10 พ.ค. – 31 ก.ค. 2566 กำหนดวันจัดงาน วันที่ 24 – 29 ตุลาคม 2566 

และกำหนดการวิ่ง วันที่ 29 ตุลาคม 2566 โดยกลุ่มเป้าหมายเพ่ิมขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 20 (จำนวน 1,000 คน) 
ประธาน : ขอเชิญท่านผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม ตามวัน และเวลาดังกล่าว และขอให้

ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการอย่างเคร่งครัด 

มติที่ประชุม  รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานแจ้งในที่ประชุม : 
1. กำหนดการประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 4 ในวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรม

กรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา มุ่งเน้นบูรณาการเทคโนโลยีสุขภาพดิจิตอลเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
2. การจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจภายในจังหวัดนครนายก     

โดยมอบหมายผู้จัดการทีมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ดังนี้ 
- ฟุตบอลชายมอบหมายนายสุมิตรชัย คำเขาแดง หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย เป็นผู้จัดการทีม
- วอลเล่ย์บอลหญิงมอบหมายนางอังศุมาลิน มั่งคั่ง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  เป็นผู้จัดการทีม 
- เปตองทีมชาย/หญิง มอบหมายนายไพโรจน์ กวินเลิศวัฒนา หัวหน้ากลุ่มงานควบคุม

โรคติดต่อ เป็นผู้ จัดการทีม  และขอให้ทางโรงพยาบาลนครนายกร่วมเป็นผู้ รับผิดชอบส่งทีมเข้าร่ วม                
และหากโรงพยาบาลใดมีศักยภาพสามารถส่งเข้าร่วมการแข่งขันได้เพ่ิมเติม 

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา) : เนื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
มีความสนใจเรื่องกีฬาเลยจัดให้มีกีฬาระหว่างหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจภายในจังหวัดนครนายก และได้รับการ
สนับสนุนถ้วยรางวัล จากผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ,รองผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกเหล่ากาชาด             
สามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ที่ผู้จัดการทีมระดับจังหวัด ภายใน 29 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน 2566       
ประชุมผู้จัดการทีมในวันที่ 21 มิถุนายน 2566 และเริ่มซ้อมครั้งแรกในวันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2566 

หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย : ได้มีการประสานการดำเนินงานกับสาธารณสุขอำเภอและจัดเตรียม      
อุปกรณ์ ชุด และผู้สนับสนุนเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
ปิดประชุม เวลา  15.15 น. 

                                                      ลงชื่อ                                         ผู้จดรายงานการประชุม                                        
                                (นางสาวนภาพร  พิมพาลัย) 

                                             เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน 

                                                      ลงชื่อ                                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                                                      (นายสุวัจน์  บุญยืน) 
                                       หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 




